
		 	 จันทรเกษม	ผ่านฉลุย	การประเมิน
คุณภาพฯ	ประจ�าปี	62	อยู ่ในระดับดีมาก	 
3	ปีติด	รองอธิการฯ	ฝ่ายประกันฯ	ตั้งเป้า 
ปีหน้าลงก�ากับ	ติดตาม	และส่งเสริมการ 
ด�าเนินงานของหลักสูตร	เชื่อคะแนนสูง

		 	 นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	จัดการ
แสดงโขนผู้หญิง	ตอน	สัจจะพาลี	ภายในงาน
สังคีตสราญรมย์	ครั้งที่	192	:	ภูมิเมืองเรือง
สราญ	จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์...	

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    รายสัปดาห์

จันทร์กระจ่างฟ้า
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นิเทศศาสตร์
ส่งต่อความรู้ให้ผู้ประกอบการ

เพ่ิมทักษะการใช้เทคโนฯ ในยุคดิจิทัล

หน้า 7

		 	 การพัฒนาทักษะ	การส ่ ง เส ริม 
องค์ความรู ้แก่ชุมชนและท้องถิ่น	ถือเป็น
อีกหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
ที่มีความใกล ้ชิด	และเป ็นมหาวิทยาลัย 
เพื่อชุมชนและท้องถิ่น
		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	โดย	
คณะวิทยาการจัดการ	จึงเดินหน้างานบริการ
วชิาการ	มอบความรู	้พฒันาทกัษะในด้านต่าง	ๆ	
มาอย่างต่อเน่ือง	ซ่ึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์...

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 บรรณาธิการ  
วีระชัย ตระหง่านกิจ กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล 
เฉลียวจิตวนิช ,ดนิตา แสงสาคร, อ้อมฤทัย แสงแดง 

ผู้ผลิต

2 3ผ่านฉลุย ประเมินคุณภาพฯ ยกทัพ จัดแสดงโขนผู้หญิง

หน้า 4-5

“

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้
กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือ
ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ pr.cru@
chandra.ac.th

QR code
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

งานประชาสัมพันธ์
จันทรเกษม pr.cru

พิธีน้อมรำาลึึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ประเมนิคณุภาพภายใน ระดบัสถาบนั ป ี62 
“จันทรเกษม” อยูใ่นระดบัดมีาก 3 ปซีอ้น

  	 สาขาวิ ชาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์	ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนา
ทางภาษาไทย ในหวัข้อ “ภาษาสือ่ สือ่ภาษา” ในวนัพธุที	่4	พ.ย	63	
โดยพบกับวิทยากรมากความรู้ความสามารถ	อย่าง	ดีเจพี่อ้อย 
นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล หรือที่รู้จักกันในนาม ศิรานีเมืองไทย 
พี่อ้อยพี่ฉอด
		 	 นอกจากนี้	ยังมีการน�าเสนอผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาชั้นปีที่	4 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารส�านักงานอธิการบดี

WøßOW CRU. NEWS 

ดีเจพีอ่อ้ย! ภาษาสือ่ สือ่ภาษา

		 	 จันทรเกษม	ผ่านฉลุย	การประเมิน
คุณภาพฯ	ประจ�าปี	62	อยู ่ในระดับดีมาก	 
3	ปีติด	รองอธิการฯ	ฝ่ายประกันฯ	ต้ังเป้า 
ปีหน้าลงก�ากับ	ติดตาม	และส่งเสริมการ
ด�าเนนิงานของหลกัสตูร	เชือ่คะแนนสงูกว่าปีนี้
แน่นอน		 	 	
		 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เฉลิมเกียรติ	
ดลุสัมพันธ์	รองอธกิารบดฝ่ีายประกนัคณุภาพ
การศกึษาและบรกิารวชิาการ	กล่าวว่า	เม่ือวนัที่	 
19	ตุลาคมที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม	เข้ารับการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน	ระดบัสถาบนั	ประจ�าปีการศกึษา	
2562	ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในนั้น	มหาวิทยาลัยฯ	ได้คะแนน	4.64	 
อยู่ในระดับดีมาก	ซึ่งเป็นปีที่	3	ติดต่อกัน
		 	 “ส�าหรับผลการประเมินฯ	ในครั้งนี	้
ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่
ตั้งไว้	ซึ่งคณะกรรมการสรุปผลไว้ว่า	ในองค์
ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง	ๆ	ของเราอยู่ใน
ระดับดีและดีมาก	ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง	แม้จะมี
การปรับเกณฑ์ใหม่ปีน้ีปีแรก	แต่ก็ยังสามารถ
พัฒนาและยกระดับให้ดีได้ย่ิงข้ึน”	ผศ.ดร.
เฉลิมเกียรติ	กล่าว	 	 	

		 	 รองอธิการบดฯี	กล่าวว่า	การประเมนิ
คุณภาพฯ	ในปีหน้า	ได้มีการวางแผนไว้ว่า	
จะลงไปก�ากับ	ติดตาม	และส่งเสริมการ
ด�าเนินงานของหลักสูตรมากขึ้น	เนื่องจาก
บางหลกัสตูรยังสามารถยกระดบัเพิม่ขึน้ได้อกี	
.ซึ่งจะส่งผลต่อผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยรวมได้ดียิ่งขึ้น
		 	 “นอกจากนี้	สิ่งที่เราต้องพัฒนาอีก
อย่างคือ	เร่ืองของการผลงานวิชาการที่น�าไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	ซึ่งก็คาดหวังว่าปีหน้า
จะท�าคะแนนได้สูงข้ึนและพัฒนาต่อยอดได้”	
รองอธิการบดีฯ	กล่าว	 	

		 	 รองอธิการบดีฯ	กล่าวต่อว่า	การ
ประกันคุณภาพการศึกษา	เป็นส่วนส�าคัญที่
แสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย	ในเรื่องการ
บรหิาร	หลกัสตูร	การบรกิารวชิาการ	งานวจัิย	
และอื่น	ๆ	ซึ่งผลคะแนนที่ดี	สามารถสร้างชื่อ
เสียงให้มหาวิทยาลัย	ส่งผลต่องบประมาณ
กองทุนกู้ยืมกยศ.	นอกจากนี้	ผลคะแนนน้ียัง
เป็นข้อมูลสาธารณะ	ที่เป็นส่วนประกอบใน
การตัดสินใจเลือกจันทรเกษมในการศึกษาต่อ
		 	 “มหาวิทยาลัย	ต้องขอบคุณบุคลากร
จันทรเกษมทุกคน	การที่เรามีทีมเวิร ์กที่ดี	 
ผมเชื่อว่าเราสามารถรักษามาตรฐาน	และ 
พัฒนา ง านด ้ า นป ร ะ กั น คุณภ าพขอ ง
มหาวทิยาลยัได้ดย่ิีงข้ึน”	รองอธกิารบดีฯ	กล่าว	
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นาฏศลิปฯ์ ยกทพัจดัแสดงโขนผูห้ญงิ
น�าความรู้สู่การปฏิบัติจริง
		 	 นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์
และศิลปการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	
จัดการแสดงโขนผู้หญิง	ตอน	สัจจะพาลี	
ภายในงานสังคีตสราญรมย์	ครั้งที่	192	:	
ภูมเิมอืงเรืองสราญ	จดัโดยศูนย์สงัคตีศิลป์	
ธนาคารกรุงเทพ
					 อาจารย์ขรรค์ชัย	หอมจันทร์	
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปการแสดง	กล่าวว่า	ศูนย์สังคีตศิลป์	
เป็นโครงการของทางธนาคารกรุงเทพ	ท่ี
มุ่งเน้นถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผ่านการแสดง	โดยโครงการนี้ จัดเป็น
ประจ�าทุกปี	ซึ่งจะมีการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ	โดยดูจากผลงานท่ีโดดเด่น	 
และเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง	จาก
มหาวิทยาลัย	หรือทีมการแสดงอื่น	ๆ	 

ซึ่งทางสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการ
แสดง	ในปีน้ีได้เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงใน
โครงการนี้			
		 	 “การแสดงในครั้งนี้จะเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ี	1	และปีที่	4	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการพัฒนาทักษะของตนเอง	และ
การผ่านเวทีใหญ่	ๆ	เช่นเวทีที่ผ่านมา	ซึ่งจะ
เป็นผลงานอย่างดีต่อวิชาชีพของตน	หลังจาก
ส�าเร็จการศึกษา	และต่อยอดไปสู่การท�างาน
ของตนเองในอนาคต	รวมถึงการสรา้งชือ่เสยีง
ให้กับตนเอง	สาขาวิชา	และมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”	อาจารย์ขรรค์ชัย	กล่าว
					 ด้ านนางสาวอมรรั ตน์ 	 มณีศรี 	
นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	หน่ึงในทีมผู้แสดงในครั้งน้ี	

กล่าวว่า	การแสดงคร้ังน้ีพวกเราน�าความรู้ 
จากรายวิชามาใช้ประโยชน์	เกี่ยวกับ
การแสดง	ทั้งเบื้องหน้า	และเบื้องหลัง	
และยังได้ใช้เทคนิคท่าร�าที่เรียนมาน�ามา
ประยุกต์ใช้การแสดง	เพื่อความสวยงาม
และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
		 	 “จากการเข้า ร่วมการแสดง	 
สิ่งที่ได้รับกลับมาได้ประโยชน์เป็นอย่าง
มากและสามารถต่อยอดกับสายอาชีพ 
ทุกคนสามารถเก็บประโยชน์จากการ
แสดงในเวทีใหญ่ระดับน้ี	และต่อยอดกับ
สายอาชีพน้ีได้อย่างดี”	นางสาวอมรรัตน์	
กล่าว
		 	 อาจารย์ขรรคช์ยั	กลา่วปดิทา้ยวา่	
ส�าหรับผู้ที่อยากชมผลงานนักศึกษา	โดย
พิมค�าว่า	โขนผู้หญิงจันทรเกษม	ผ่านช่อง
ทาง	youtube	หรือ	Facebook	จะได้รับ
ชมผลงานต่าง	ๆ	และข่าวสารจากสาขา
วิชาได้อีกด้วย

		 การประกวดดาวเดือน	 เป ็น
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาใหม่	ได้แสดงออก	
และเป็นที่รู ้ จักในมหาวิทยาลัย	แต่ก็มี
กระแสที่ว่า	การประกวดดาว	เดือน	ยังมี
ความส�าคัญกับนักศึกษาจริงไหม

		 และวนันีเ้รามาฟังเสียงดาว	เดอืน
ปีล่าสดุ	ว่าเขามคีวามคดิเหน็กบัเรือ่งความ
ส�าคัญการประกวดดาว	เดือนอย่างไรบ้าง

ดาว-เดือน
ส�าคัญจริงไหม?

		 ดิฉันคิดว่าส�าคัญค่ะเพราะเป็นท่ีรู ้ จักกันดีว่า
กจิกรรมประกวดดาวเดือนเป็นกจิกรรมทีจ่ะท�าให้นกัศกึษา
ใหม่ได้กล้าแสดงออก	และเป็นตวัแทนมหาวทิยาลัยในการ
จะเผยแพร่และมหาวิทยาลัยในเรื่องของกิจกรรมต่าง	ๆ	 
ทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้	และทีส่�าคญัดฉินั	คอืการได้พบกบัเพือ่น
และพี	่ๆ 	ต่างคณะได้ท�างานร่วมกบัมหาวทิยาลัยเป็นเหมอืน
ตวัแทนนกัศกึษาในการท�างานค่ะ

		 ส�าหรบัผมคดิว่าส�าคญัระดบัหนึง่ครบัอย่างทีเ่หน็
กันในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยยกเลิกการประกวดดาว
เดือนเพราะเห็นถึงความไม่เท่าเทียมและไม่เกิดประโยชน์
แต่ในความคิดของผม	การประกวดดาวเดือน	เหมือนเป็น
กิจกรรมที่เรามีโอกาสท�าร่วมกันกับเพื่อน	ๆ	ต่างคณะ	 
ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นและยังได้ร่วมท�างานกับมหาวิทยาลัย
เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเพื่อน	ๆ 	ที่ไว้วางใจครับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

นางสาวรัฐนันท์ เอี่ยมชื่น (มะเหมี่ยว) 

นายเมธาวี แก้วศรีทอง (จือ)
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SPECIAL SCOOP

นเิทศฯ ส่งต่อความรู ้ให้ผูป้ระกอบการ
เพ่ิมทักษะการใช้เทคโนฯในยคุดจิิทลั

		 	 การพัฒนาทักษะ	การส่งเสริม
องค์ความรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่น	ถือเป็น
อีกหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา	
โดยเฉพาะอย่างยิง่	“มหาวทิยาลยัราชภฏั”  
ที่มีความใกล้ชิด	และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ชุมชนและท้องถิ่น
		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	
โดย	คณะวิทยาการจัดการ	จึงเดินหน้า
งานบริการวิชาการ	มอบความรู้	พัฒนา
ทักษะในด้านต่าง	ๆ	มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง

จารุวรรณ

ได้จดักจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะการถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์และออกแบบบรรจุภัณฑ	์
เพ่ือส่งเสริมการขายในยุคจิทัล	ส�าหรับ
ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน	ณ	คณะ
วิทยาการจัดการ	และศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่	ประจ�าแขวงเสนานิคม	เขตจตุจักร	
กรงุเทพฯ	เมือ่เรว็	ๆ 	นี้
   ดร.ภควัต  รัตนราช อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรนิ เทศศาสตร ์  คณะ
วิทยาการจัดการ ในฐานะผู ้รับผิดชอบ
โครงการฯ กล่าวถึงที่มาที่ไปในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ว่า	ด้วยการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด	-	19	(COVID-19)	นั้น	
ท�าให้ผูป้ระกอบการต่างได้รบัผลกระทบ	ไม่

สามารถขายสนิค้าได้เช่นเคย	ซึง่ผู้ประกอบ
การนีส่้วนใหญ่แล้ว	กค็อื	พ่อค้า	แม่ค้า	ร้าน
ค้า	และชุมชนต่าง	ๆ 	ที่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ	การใช้สื่อเทคโนโลยี	สื่อออนไลน์ใน
ยุคดิจิทัลให้เกิดเกิดประสิทธิภาพ
  	 “สาขาฯ	จึงจัดโครงการนี้ข้ึน	โดย

		 	 เ ร า ยั ง ใ ห้ ผู้ ร่ ว ม
โครงการได้ลงมือปฏิบัติ	
โดยนำาความรู้ที่ ได้รับมา
ลองปฏิ บั ติ กั บสิ นค้ า ที่
ตนเองนำามา	อาทิ	การ
ถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจ	
มีความสวยงาม	ดึงดูด
ผู้บริ โภค	การออกแบบ
โล โ ก้ 	 เพื่ อสร้ า งตลาด
ทางออนไลน์ให้กับสินค้า
ของตน เอง ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

“

“
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		 	 รู้สึกดีมาก	ๆ	ค่ะ	ที่มีโอกาสได้ถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ	ถือว่าเป็นการได้
ทบทวนการเรียนรู้	สร้างประสบการณ์การ
ทำางานให้เรามากย่ิงข้ึนด้วยค่ะ	เราได้มอบความรู้	
และก็ได้เรียนรู้	ไปพร้อม	ๆ 	กันค่ะ	

“

“

มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรู้	แก่ผู้
เข้าร่วมโครงการ	ให้สามารถน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท�าธุรกิจออนไลน์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้องและปลอดภัย	มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	เพื่อพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน	ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	และสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติ
ได้จริงก็จะสามารถลดปัญหา	และสร้าง
รายได้อกีช่องทางหนึง่ได้”	ดร.ภควตั	เล่าถงึ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้	และ
เล่าถงึเนือ้หาการเรียนรูต้ลอดโครงการนีว่้า
  	 “เราจัดอบรมให้ผู ้ที่สนใจ	รวม	
2	วัน	วิทยากรโดยคณาจารย์ของสาขาฯ	
และวิทยากรจากภายนอก	มาถ่ายทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
ด้วยกลวิธต่ีาง	ๆ 	ผ่านช่องทางออนไลน์	โดย
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
		 	 นอกจากนี	้เรายงัให้ผู้ร่วมโครงการ
ได้ลงมอืปฏบิตั	ิโดยน�าความรูท่ี้ได้รบัมาลอง
ปฏิบัติกับสนิค้าท่ีตนเองน�ามา	อาท	ิการถ่าย
ภาพสินค้าให้น่าสนใจ	ให้มีความสวยงาม	

ดึงดูดผู ้บริโภค	การออกแบบโลโก้-ป้าย
โฆษณา	เพื่อสร้างตลาดทางออนไลน์ให้กับ
สินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
		 	 “นอกจากผู ้เข ้าร ่วมโครงการฯ	
จะได้ความรู้	แนวทาง	ในการพัฒนาและ 
ต่อยอดในการสร้างการตลาดแก่ธุรกิจ	ส่ง
ผลให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นแล้ว	โครงการนี	้
ยงัเป็นการบรูณาการความรูใ้ห้แก่นักศกึษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์	ที่ได้น�าความรู ้

ตลอดการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเป็น
พีเ่ลีย้ง	ผูใ้ห้ค�าแนะน�าแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
อีกด้วย”	ดร.ภควัต	เล่าถึงสิ่งที่ผู ้เข้าร่วม
โครงการและนักศึกษาได้รับ
		 	 ด้าน	“จุ๊กจิ๊ก” หรือ นางสาวนิศา
มาน สอนดี นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชา
นเิทศศาสตร์ แขนงวทิยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และส่ือใหม่ หนึง่ในนกัศึกษาท่ีเป็น
เสมอืนพีเ่ลีย้งให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เล่า
ถงึการมส่ีวนร่วมในโครงการครัง้นีว่้า	“รูส้กึ
ดมีาก	ๆ 	ค่ะ	ทีม่โีอกาสได้ถ่ายทอดความรูแ้ก่
ผู้ร่วมโครงการฯ	ถือว่าเป็นการได้ทบทวน
การเรียนรู้	สร้างประสบการณ์การท�างาน
ให้เรามากยิ่งข้ึนด้วยค่ะ	เราได้มอบความรู้	
และก็ได้เรียนรู้	ไปพร้อม	ๆ 	กันค่ะ	
		 	 เราปี	4	แล้วด้วย	การได้ฝึกฝนออก
กองบ่อย	ๆ	เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ	เพราะ
การเรียนรู้แต่ในห้องเรียน	ไม่เพียงพอค่ะ	
ต้องหมั่นฝึกปฏิบัติ	ท�าให้เกิดความช�านาญ	
เม่ือพบปัญหาเราก็สามารถแก้ปัญหาได	้
เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้เรา
ก่อนเข้าสู่การท�างานจริงเลยค่ะ	งานนี้ลุง
ป้าได้ทักษะ	พวกเราก็ได้เหมือนกันค่ะ”	



@ ห้องประชุม อเนกประสงค์ มรภ.จันทรเกษม
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา

การประกวด 
“ทตูจนัทรา กลุบตุร กลุธดิา แสงดาว แสงเดือน”    
ประจ�าปีการศึกษา 2563
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@ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�านักงานอธิการบดี
    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา
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พิธีน้อมร�าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



Life is like riding a bicycle. 
To keep your balance,you must keep moving.

ชีวิตเหมือนการปั่นจักรยาน 
ถ้าเราอยากจะทรงตัวได้ 

เราก็ต้องปั่นมันอย่างต่อเน่ืองไปเรื่อย ๆ

ให้คิด.
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Cr. Albert Einstein

JC.


